

Số: 392 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2021; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2021; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thành phần tham dự có đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh: Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Sư đoàn Bộ binh 4, Lữ đoàn 950 thuộc Quân khu 9. Đại biểu cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh (theo Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 27/11/2020, Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 và Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh); các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh (theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh); đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban, Trung đoàn Bộ binh 893 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Công an tỉnh; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Đại biểu cấp huyện: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh); Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; Trưởng Công an; Giám đốc Trung tâm Y tế. Vắng: Sư đoàn Bộ binh 330, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an thành phố Phú Quốc, Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Kết quả năm 2021:

- Về công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên: Các địa phương thực hiện nghiêm công tác đăng ký, phúc tra, quản lý nguồn, sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên ổn định về tổ chức biên chế, đảm bảo chỉ tiêu giao; tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% đầu mỗi đơn vị, quân số bình quân đạt 87,03%. Kết quả huấn luyện, kiểm tra, nhận thức của quân

nhân dự bị được nâng lên rõ rệt, nhất là ý thức chấp hành lệnh động viên, tự giác học tập, rèn luyện góp phần tham gia xây dựng đơn vị dự bị động viên vững mạnh.

- Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ, quyết liệt. Thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý và phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ, khám tuyển sức khỏe đúng theo quy định; thực hiện đúng thứ tự các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và sát với tình hình thực tế của địa phương; phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân đầy đủ, đúng nội dung, thời gian, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị; Lễ giao nhận quân được các địa phương tổ chức trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, vận động, thăm tặng quà, tiền góp phần thiết thực động viên công dân hăng hái nhập ngũ.

- Về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh: Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp kịp thời được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên; duy trì thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong năm, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được 1.969/4.368 đồng chí, đạt 45,08% chỉ tiêu, trong đó đối tượng 2: 12 đồng chí; đối tượng 3: 110 đồng chí; đối tượng 4: 1.830 đồng chí. Kết quả đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các mặt công tác vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục, đó là:

- Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác động viên - tuyển quân, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phối hợp trong tổ chức đăng ký, quản lý nguồn chưa thật sự quyết liệt; chỉ đạo thực hiện chế độ nền nếp hành chính động viên - tuyển quân có lúc chưa chặt chẽ; đội ngũ cán bộ cơ sở vận dụng kỹ năng tin học, công nghệ thông tin gắn với thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế.

- Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về động viên - tuyển quân của các cấp, các ngành, nhất là các quy định về trách nhiệm, quyền lợi, chế độ, chính sách được hưởng đối với công dân và gia đình khi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đi vào chiều sâu; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa được phong phú, chưa tạo được sự gần gũi, dễ hiểu với Nhân dân trong điều kiện trình độ dân trí chưa đồng đều.

- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp huyện, cấp xã tham mưu chỉ đạo công tác tuyển quân có mặt còn chưa chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chưa thường xuyên. Một số thành viên Hội đồng chưa thật sự phát huy tinh thần trách nhiệm, ít bám địa bàn được phân công, còn tình trạng giao khoán cho cơ quan Quân sự, Công an.

- Công tác phối hợp giữa cơ quan Quân sự và Công an cấp xã trong đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, công dân sẵn sàng nhập ngũ có nơi chưa chặt chẽ, đăng ký chưa hết số lượng, còn để sót nguồn; việc quản lý tạm trú, tạm vắng, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống của công dân trên địa bàn và đăng ký di chuyển sang địa phương khác còn lỏng lẻo.

- Công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin đăng ký phương tiện kỹ thuật dự bị theo quy định còn chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao.

- Một số địa phương thực hiện thứ tự các bước tuyển quân thiếu chặt chẽ, sai sót; trong sơ tuyển và khám tuyển sức khỏe, Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự kết luận bệnh lý chưa chính xác, khi giao quân sau phúc tra sức khỏe vẫn còn bù đắp. Việc xử lý các trường hợp cố tình chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự còn hạn chế, chưa đảm bảo răn đe.

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng không đạt chỉ tiêu được giao; vai trò của một số thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp chưa được phát huy đúng mức; một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chưa chủ động tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 thuộc quyền; công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân có nơi chưa thực sự sâu rộng; chất lượng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trung học phổ thông có mặt còn hạn chế.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới:

Để thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. UBND các huyện, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác động viên - tuyển quân, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh. Phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các giải pháp cụ thể, hiệu quả, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, cơ quan Quân sự, Công an làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, nguồn quân nhân dự bị tạm vắng tại địa phương, đặc biệt chú ý về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống của

công dân. Cơ quan Quân sự tham mưu UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phúc tra, đăng ký, quản lý, bổ nhiệm, sắp xếp quân nhân dự bị theo đúng quy định của Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; tổ chức phúc tra, đăng ký quản lý nguồn quân nhân dự bị chặt chẽ, nhất là số chuyển đi, chuyển đến; đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện thích ứng, linh hoạt, chi tiết, cụ thể trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện giao trong năm 2022. Tuyệt đối không để xảy ra và lây lan dịch bệnh trong thời gian tham gia tập trung huấn luyện.

2.3. Các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các Luật: Nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành; có giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đi sâu vào đời sống Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, phát huy tính tự học, tự rèn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ trực tiếp tham mưu công tác động viên - tuyển quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2.4. UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, các tổ chức tự quản ở cơ sở, thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 đạt chỉ tiêu và chất lượng tốt nhất. Thực hiện tuyển công dân nào chắc công dân đó, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu được giao; tổ chức Lễ giao nhận quân theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp trốn tránh, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2.5. Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp thường xuyên làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công dân sẵn sàng nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ khắc phục khó khăn để quân nhân yên tâm hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

2.6. Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các huyện, thành phố, chỉ đạo khảo sát nắm chắc các đối tượng, để có kế hoạch bồi dưỡng đúng theo phân cấp. Đảm bảo cán bộ phải được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh và là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên để xem xét đề bạt, bổ nhiệm. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đặc biệt đối với đối tượng chức sắc, chức việc các tôn giáo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng đúng chỉ tiêu được giao.

2.7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng, các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh đúng quy định, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

2.8. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra, kịp thời uốn nắn khắc phục những mặt yếu kém tồn tại, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở từng cấp.

3. Đối với các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị:

Giao các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, báo cáo đề xuất việc giải quyết theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đến các cơ quan có liên quan và các địa phương biết, tổ chức thực hiện./. *LS*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4, Lữ đoàn 950 thuộc Quân khu 9;
- Các PCT và UV Hội đồng NVQS tỉnh (theo Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 27/11/2020, Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 và Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của CT UBND tỉnh); các PCT và UV Hội đồng GDQP và AN tỉnh (theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của CT UBND tỉnh);
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, P. NC, P. KGVX;
- Lưu: VT, hvlu, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hảo

